
การประชมุสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลเพิม่พนูทรพัย์ 
สมัยวิสามญั  สมยัที ่1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2560   

วันจนัทร์ที ่ 20  มนีาคม  2560   เวลา ๑3.3๐ น. 
ณ  หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเพิม่พนูทรพัย์ 

**************************************** 

ผูม้าประชมุ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
1. นางนวลอนงค์  ถวาย ประธานสภา อบต. นวลอนงค์  ถวาย 
2. นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ เลขานุการสภา อบต. ปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
3. นายบุญเลิศ  ด ากุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บุญเลิศ  ด ากุล 
4. นายพรชัย  ท่าชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พรชัย  ท่า 
5. นายทวี  เทียมกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ทวี  เทียมกุล 
6. นายปรีชา  มณีวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ปรีชา  มณีวรรณ 
7. นายยงยุทธ  ทองท่าชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ยงยุทธ  ทองท่าชี 
8. นางจุฑามาศ  แก้วพวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 จุฑามาศ  แก้วพวง 
9. นายเชาวลิต  แจ้งมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เชาวลิต  แจ้งมณี 

10. นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 วิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
1. นายโสภณ  บุญสุข รองประธานสภา อบต. - 
2. นางกาญจนา  เกษกล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 - 
3. นายสุมิต  เกษกล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 - 

 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
1. นายสุนทร  สุขเจริญ นายก อบต. เพ่ิมพูนทรัพย์ สุนทร  สุขเจริญ 
2. นายสัมพันธ์  มากขนอน รองนายก อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ สัมพันธ์  มากขนอน 
3. นายนิคม  ด ากุล รองนายก อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ นิคม  ด ากุล 
4. นางนัยนา  รสจันทร์ เลขานุการนายก อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ นัยนา  รสจันทร์ 
   
  /ผูเ้ขา้รว่มประชุม (ต่อ) ..... 
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ผูเ้ขา้รว่มประชุม (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
6. ด.ต.สมพงศ์  ระว้าวงศ์ สายตรวจเพิ่มพูนทรัพย์ สมพงศ์  ระว้าวงศ์ 
7. นางละออ  ภู่ข า หัวหน้าส านักปลัด ละออ  ภู่ข า 
8. นางกวินนา  พัฒน์มาก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กวินนา  พัฒน์มาก 
9. นางสาวจุรีพร  มากขนอน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จุรีพร  มากขนอน 

10. นายสิทธิชัย  พุฒทอง พนักงานจ้างทั่วไป สิทธิชัย  พุฒทอง 
11. นางสาวศิริขวัญ  นนทศักดิ์ นักศึกษาฝึกงาน ศิริขวัญ  นนทศักดิ์ 
12. นางสาวนิโลบล  เกษกล้า นักศึกษาฝึกงาน นิโลบล  เกษกล้า 

 
เริ่มประชมุเวลา  ๑3.30 น. 
   
นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ อบต. ทุกท่านเข้าประชุมครับ 
   วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 และตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6)         
พ.ศ.2552  มาตรา 56  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  ซึ่งบัดนี้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์เข้าประชุม  จ านวน 9 ท่าน  
จาก 12 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว 

          ก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์       
จะเปิดประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

   ---  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย --- 

นางนวลอนงค์  ถวาย   สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  
ประธานสภาฯ อบต. ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ และเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ทุกท่าน ดิฉันขอเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560     
ณ บัดนี้ 

 
 

/ระเบยีบวาระที ่1 ..... 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นางนวลอนงค์  ถวาย 1.1  แจ้งยอดเงินสะสม  ณ  วันที่  20  มีนาคม  2560    
ประธานสภาฯ อบต.   ขอเชิญฝ่ายบริหารแจ้งยอดเงินสะสม  ณ  วันที่  20  มีนาคม  2560  

ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ด้วยค่ะ 
นายสุนทร  สุขเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมขอมอบให้ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
นายก อบต. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เป็นผู้แจ้งยอดเงินสะสมแทนครับ 
นางนวลอนงค์  ถวาย   ขอเชิญ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ แจ้งยอดเงินสะสม  ณ  วันที่        
ประธานสภา อบต. 20 มีนาคม 2560 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ค่ะ   
นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ยอดเงินสะสม 
ปลัด อบต.   ณ  วันที่  20 มีนาคม  2560  มีดังนี ้

1. เงนิสะสม  จ านวน  5,593,493.28  บาท 
โดยหักรายจ่ายที่จ าเป็นไว้แล้ว ดังนี้ 

ประเภทรายจา่ยจ าเปน็ 
จ านวนเงนิ (บาท) 

รายจา่ย ยอดเงนิสะสม 
ยอดเงนิสะสมทีน่ าไปใช้ได ้ณ ปจัจบุัน 
(หลงัหกัรายจา่ยส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ     
ก.ส.อ. แลว้) 
หัก - ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว 

แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรืออยู่
ระหว่างด าเนินการ และยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

 - ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ  
   3 เดือน) 

คงเหลือ 
หัก  - ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% 

(จากยอดเงินสะสมคงเหลือ 
6,214,992.53) 

คงเหลือเงนิสะสม 

 
 
 

632,204.00 
 
 
 

1,759,980.00 
 

 
621,499.25 

8,607,176.53 
 
 
 
 

 
 
 

 
6,214,992.53 

 
 
 

5,593,493.28 

2. เงนิทนุส ารองเงนิสะสม  จ านวน  7,985,455.61  บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    - ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559   จ านวน 7,508,592.42 บาท 
- ส ารองเงินสะสม 25% จากรายรับคงเหลือของปีงบประมาณ 2559 
  (1,907,452.77 บาท x 25%)   จ านวน   476,863.19 บาท 

    รวมเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน 7,985,455.61 บาท 
 

/นางนวลอนงค ์ ถวาย ..... 
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นางนวลอนงค์  ถวาย 1.2  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.คัพ ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2560    
ประธานสภาฯ อบต.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลล าพูน ก าหนดให้มีการแข่งขันกีฬา

ฟุตบอล อปท.คัพ ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2560 ในระหว่างวันที่ 3 – 28 เมษายน 
2560  ณ สนามโรงเรียนบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 7 ต าบลล าพูน อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

ในการนี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล อปท.คัพ ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560         
เวลา 11.30 น.  ณ สนามโรงเรียนบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 7 ต าบลล าพูน อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยค่ะ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี   
นางนวลอนงค์  ถวาย  2560 (วันพุธที ่ 15  กุมภาพันธ์  ๒๕60)  
ประธานสภาฯ อบต.   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ได้มีการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เมื่อวันพุธที่  15  กุมภาพันธ์  2560    
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการ
สภาฯ ได้ท ารายงานการประชุมสภาแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน      
ทราบแล้ว  นั้น 

ดิฉันขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ 
ก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา 

นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ อบต. พ .ศ .๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554) ข้อ 33 วรรคสอง    

กล่าวว่า การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น 

   ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ท่านใด     
จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอ านาจของมติสภาฯ แห่งนี้ เป็น
ผู้แก้ไขเพ่ิมเติม   

นางนวลอนงค์  ถวาย   ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ   
ประธานสภาฯ อบต. หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือมีความประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม  ก็ขอเชิญ

น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ อบต.  ดิฉันขออาศัยอ านาจตามความในตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ    

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 
ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาหรือไม่ 
ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นค่ะ 

/ที่ประชุม ..... 
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 ที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน 9 ท่าน และที่ประชุม   
สภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์  
๒๕60  ดังนี้  

รับรองรายงานการประชุม  จ านวน   8  เสียง  
ไม่รับรอง    จ านวน   -  เสียง  
งดออกเสียง    จ านวน   1  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 

 
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
นางนวลอนงค์  ถวาย  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ อบต. 

   
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นางนวลอนงค์  ถวาย  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ อบต.  
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
นางนวลอนงค ์ ถวาย 5.1  ขออนมุตัิจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการต่าง ๆ จ านวน 11 โครงการ            
ประธานสภา อบต.   ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสมโครงการต่าง ๆ จ านวน 11 โครงการ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ด้วยค่ะ 

นายสุนทร  สุขเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมขอมอบให้ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
นายก อบต. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทนครับ 
นางนวลอนงค์  ถวาย   ขอเชิญ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ต่อที่ประชุม   
ประธานสภา อบต. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ค่ะ   
นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ด้วยองค์การ 
ปลัด อบต. บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีความประสงค์จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

โครงการต่าง ๆ จ านวน 11 โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างขุดลอกถนนน้ าล้น คสล.สายวังหยี       

หมู่ที่ 3 – 4      งบประมาณ 244,500.- บาท 
2. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างสะพานไม้ข้ามคลองฉวางบ้านลุงซ้าย    

หมู่ที่ 4      งบประมาณ 484,400.- บาท 
3. โครงการปรับปรุงขุดลอกคลองหนองใหญ่ หมู่ที่ 3   

งบประมาณ 111,200.- บาท 
/4. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง ..... 
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4. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสายสามแยกเขาโคก หมู่ที่ 3   
งบประมาณ 112,500.- บาท 

5. โครงการซ่อมแซมคอสะพานสินคุณ หมู่ที่ 3   
งบประมาณ   67,200.- บาท 

6. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสายป่าชุมชนสวนป้าบูรณ์ หมู่ที่ 3   
งบประมาณ   56,000.- บาท 

7. โครงการซ่อมแซมถนนสายวังหยี หมู่ที่ 3   
งบประมาณ   25,600.- บาท 

8. โครงการปรับปรุงถนนสายคลองโหล หมู่ที่ 4   
งบประมาณ   57,200.- บาท 

9. โครงการซ่อมแซมปากท่อคอนกรีตคลองหล่ม หมู่ที่ 6   
งบประมาณ   49,200.- บาท 

10. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ าบ้านนางน้อง หมู่ที่ 6   
งบประมาณ   21,200.- บาท 

11. โครงการถมดินหน้าฝ่ายคลองหล่ม หมู่ที่ 6   
งบประมาณ   92,500.- บาท 

   ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นนี้  ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก   
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ให้เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาสามปี    
(พ.ศ.2560 – 2562) แล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 และองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ก็ได้ส่งประมาณการโครงการต่าง ๆ ให้ทางสภาฯ 
ไดแ้จกให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแล้วครับ 

นางนวลอนงค์  ถวาย   ส าหรับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่าง ๆ จ านวน  
ประธานสภา อบต. 11 โครงการนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด คิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่    
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภา อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จ่ายขาดเงิน

สะสมโครงการต่าง ๆ จ านวน 11 โครงการนี้ หรือไม ่
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติ เห็นชอบอนุมัติ ให้องค์การบริหารส่วน      
ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่าง ๆ จ านวน 11 โครงการ         
โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     8  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  

  งดออกเสียง   จ านวน     1  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 
 

/นางนวลอนงค ์ ถวาย ..... 
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นางนวลอนงค ์ ถวาย 5.2  ขอความเหน็ชอบบนัทึกข้อตกลงรว่มมือกนัจดัท าบริการสาธารณะ เรื่อง              
ประธานสภา อบต.   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร 
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบบันทึก
ข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ เรื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อน
ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ด้วยค่ะ 

นายสุนทร  สุขเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมขอมอบให้ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
นายก อบต. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทนครับ 
นางนวลอนงค์  ถวาย   ขอเชิญ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ต่อที่ประชุม   
ประธานสภา อบต. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ค่ะ   
นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ด้วยองค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการ
สาธารณะ เรื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  อ าเภอ  
บ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยมีการร่วมลงนามระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ 
เรียบร้อยแล้ว 

  ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 51028/044  
ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดท า
บริการสาธารณะ  ระบุใจความส าคัญว่า เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะเรียบร้อยแล้ว ให้น าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว      
เข้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาฯ    
อีกครั้งหนึ่ง และให้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบต่อไป 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จึงมีความประสงค์จะ   
ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ เรื่อง พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัด          
สุราษฎร์ธานี ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ และทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ก็ได้ส่งส าเนาบันทึกข้อตกลงดังกล่าว       
ให้ทางสภาฯ ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
แล้วครับ 

นางนวลอนงค์  ถวาย   ส าหรับการขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ 
ประธานสภา อบต. เรื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด คิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่ 
/ที่ประชมุ .....    
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ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภา อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ เรื่อง พัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัด          
สุราษฎร์ธานี หรือไม ่
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดท า
บริการสาธารณะ เรื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     8  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  

  งดออกเสียง   จ านวน     1  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย)      

นางนวลอนงค ์ ถวาย 5.3  ขอความเหน็ชอบรา่งข้อบัญญตัิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเพิ่มพนูทรัพย์                  
ประธานสภา อบต.   เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560 
   ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ด้วยค่ะ 

นายสุนทร  สุขเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมขอมอบให้ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ 
นายก อบต. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทนครับ 
นางนวลอนงค์  ถวาย   ขอเชิญ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ต่อที่ประชุม   
ประธานสภา อบต. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ค่ะ   
นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ด้วยองค์การ 
ปลัด อบต. บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีความประสงค์จะจัดท าข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือไว้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  

   ซึ่งหลักการและเหตุผล รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. 2560 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ได้ส่งให้ทาง
สภาฯ ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแล้วครับ 

นางนวลอนงค์  ถวาย   ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ประธานสภา อบต. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2554) ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

   วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม 

/จะเป็นผู้เสนอก็ได้ ..... 



- ๙ - 
 

 

จะเป็นผู้เสนอก็ได้ การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้  ไม่ทราบว่า 
ที่ประชุมสภาฯ จะพิจารณาเป็นอย่างไร  

นายสุนทร  สุขเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมขอเสนอว่า ควรมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
นายก อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ      

ทางสาธารณะ พ.ศ. 2560 สามวาระรวดเดียวครับ 
นางนวลอนงค์  ถวาย   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด คิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่ 
ประธานสภา อบต.  
ที่ประชุม   ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภา อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

เพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560    
สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. 2560 สามวาระรวดเดียว  โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     8  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  

  งดออกเสียง   จ านวน     1  คน 
  (ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 
นางนวลอนงค์  ถวาย   วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการของร่างข้อบัญญัติ  
ประธานสภา อบต.   ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล รวมถึงรายละเอียด

เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560 ไปแล้วนั้น  ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่

ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ในล าดับถัดไปดิฉันจะขอมติ 
ประธานสภาฯ อบต. ต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าจะรับหลักการของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

เพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560 
หรือไม ่

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติรับหลักการของร่างข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือ   
ขึ้นค่ะ 

/มตทิีป่ระชมุ ..... 



- ๑๐ - 
 

 

มติที่ประชุม   รับหลักการ  จ านวน    8  เสียง 
   ไมร่ับหลักการ  จ านวน    -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน    1  คน 

(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 
นางนวลอนงค์  ถวาย   วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต.   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 2 นี้ เป็นขั้นแปรญัตติ มีสมาชิก

สภาฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติหรือไม่ อย่างไร 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ แต่อย่างใด ดิฉันจะขอมต ิ 
ประธานสภา อบต. ต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

เพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560 
หรือไม ่    

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีมติ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ       
พ.ศ. 2560 โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ     จ านวน   8  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ    จ านวน    -  เสียง  
งดออกเสียง    จ านวน   1  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน  1  คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 

นางนวลอนงค์  ถวาย  วาระที่ 3  ขั้นลงมติ 
ประธานสภา อบต.   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 3 เป็นขั้นลงมติ จะไม่มีการ

อภิปรายใด ๆ โดยที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ จะต้องลงมติว่าร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. 2560 จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า  สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีมติเห็นชอบ
ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560 ตราเป็นข้อบัญญัติได้ โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ     จ านวน   8  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ    จ านวน    -  เสียง  
งดออกเสียง    จ านวน   1  คน 

 (ผู้งดออกเสียง จ านวน  1  คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
นางนวลอนงค์  ถวาย  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ อบต. 

/นางนวลอนงค ์ ถวาย ..... 



- ๑๑ - 
 

 

นางนวลอนงค์  ถวาย    ส าหรับเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ อบต. จากที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่าท่านใดจะน าเรื่องเสนอ

ต่อที่ประชุมสภาฯ หรือไม่ 
นายสุนทร  สุขเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผมขอชี้แจง 
นายก อบต. รายละเอียดเกี่ยวกับการร้องเรียนการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสามแยกเขาโคก      

หมู่ที่ 3  ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  จากการตรวจสอบพบว่า ถนนสายดังกล่าวนี้อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระผมได้
ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครับ 

   ส าหรับถนนอีกหนึ่งสายที่เกิดความช ารุดเสียหายเป็นอย่างมากและ     
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  คือ ถนนใน
ซอยโรงเรียนบ้านวังหิน จากการตรวจสอบของทางองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ ได้พิจารณาว่า เห็นควรก่อสร้างถนนใหม่ทั้งสาย เนื่องจากถนนเกิด
ความช ารุดเสียหายมากจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ และกระผมก็ได้ประสานไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเช่นกัน เพ่ือรีบเข้าด าเนินการก่อสร้าง
ถนนสายดังกล่าวใหม่ครับ 

นางนวลอนงค์  ถวาย    ไม่ทราบว่า ท่านใดจะน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ อบต.    
ที่ประชุม ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ อบต. พ.ศ.๒๕4๗ หมวด ๘ เรื่องการอภิปราย ข้อ 6๕  ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป 

ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย หรือถ้ามี แต่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าได้อภิปราย
กันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าควรจะปิด
อภิปรายหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่การอภิปรายตามความในข้อ 72 

    เมื่อที่ประชุมไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม  ดิฉันขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่  1 
ประจ าปี 2560  ขอบคุณค่ะ 

 
เลิกประชมุเวลา  ๑4.20 น. 
 
      ลงชื่อ      กวินนา  พัฒน์มาก      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               (นางกวินนา  พัฒน์มาก) 

      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

/ลงชื่อ นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ ….. 
 



- ๑๒ - 
 

 

 
 
ลงชื่อ    ปริญญา  คล้ายสุวรรณ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 

 
 
ลงชื่อ       ปรีชา  มณีวรรณ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายปรีชา  มณีวรรณ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 4 

 
 

ลงชื่อ       จุฑามาศ  แก้วพวง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นางจุฑามาศ  แก้วพวง) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 
 
 

ลงชื่อ   วิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 6 
 

 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ฉบับนี้  ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2      
ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2560  วันอังคารที่  25  เมษายน  2560  เวลา 14.30 น.   ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  แล้วเสร็จ 

 
 
ลงชื่อ     นางนวลอนงค์  ถวาย    ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                (นางนวลอนงค์  ถวาย) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 

 
 

 


